



Ninh Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Cuối tuần

SỐ 987
NGÀY 1-3-2025

BÁO NINH BÌNH ĐIỆN TỬ
<http://www.baoninhbinh.org.vn>



Doanh nghiệp nỗ lực sản xuất, kinh doanh

(XEM TRANG 4)



Dây chuyền sản xuất thú nhồi bông tại Công ty TNHH MTV Master Vina, CCN Đồng Hưởng (Kim Sơn).

Ảnh: NGUYỄN THƠM

DIỄN ĐÀN KỲ NÀY

Đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đang tích cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH), chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được thụ hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Xác định việc thanh toán

không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương, tạo điều kiện để người dân thụ hưởng các chế độ chính sách được thuận lợi, tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận tiện, thời

gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành chuyên môn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt, đặc biệt là tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho người dân, các đối tượng thụ hưởng.

Để đẩy mạnh thanh toán không

dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với đối tượng thụ hưởng chính sách ASXH, các cấp, các ngành, địa phương đã tham mưu với chính quyền cùng cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những lợi ích từ việc nhận trợ cấp không dùng tiền mặt, các quy trình, thủ tục mở tài khoản để vận động, khuyến khích người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách ASXH hiểu, đồng thuận với chủ trương chuyển đổi hình thức chi trả thông qua các ngân hàng.

Đây chính là giải pháp thiết thực, tạo điều kiện để người dân, đối tượng thụ hưởng chính sách

(XEM TIẾP TRANG 2)

ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Bùi Phương Thảo, Chi đội trưởng chi đội 9E, Liên đội phó Trường THCS Đồng Giao (thành phố Tam Điệp) được nhiều người biết đến là cán bộ Đội tiêu biểu, nhiệt huyết, có nhiều sáng tạo trong công tác Đội.

Trò chuyện với Bùi Phương Thảo, chúng tôi nhận thấy ở cô bé tinh thần nhiệt huyết, đam mê với hoạt động của Đội. Ngay từ khi học tiểu học, Bùi Phương Thảo đã bộc lộ những tố chất linh hoạt và có tinh thần hướng ngoại. Từ năm học lớp 3, em đã là Liên đội Trưởng Trường Tiểu học Trần Phú. Hiện nay, Bùi Phương Thảo là thành viên tích cực của Đội Tuyên truyền Măng non và là thành viên tiêu biểu của CLB Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, CLB Quyền trẻ em của Trường THCS Đồng Giao. Tại các đội, nhóm, câu lạc bộ, Thảo không ngần ngại đóng góp nhiều ý kiến hay nhằm xây dựng các hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn. Với mong muốn giúp các bạn đội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tự bảo vệ bản thân, Thảo đã chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu, thuốc lá điện tử và các chất kích thích, thông qua hoạt động phát thanh măng non, các buổi nói chuyện dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp, Thảo truyền tải những thông điệp phòng, chống các tệ nạn xã hội, giúp các bạn đội viên nâng cao ý thức tự bảo vệ và tránh xa những cám dỗ tiêu cực. Trong CLB quyền trẻ em, Thảo được biết đến là thành viên sôi nổi, tích cực, là "cầu nối" giữa các bạn đội viên với nhà trường, với phụ huynh khi mạnh dạn đề xuất những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các bạn, góp phần xây dựng môi trường học đường

BÙI PHƯƠNG THẢO Thủ lĩnh Đội tài năng



Bùi Phương Thảo (ngoài cùng bên trái)- một trong những thiếu nhi tiêu biểu tham dự Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V-năm 2024.

thân thiện, an toàn và hạnh phúc.

Luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động Đội, Thảo rất đam mê đọc sách, đặc biệt là rất tích cực hưởng ứng phong trào Đọc và làm theo báo Đội. Em thường ghi chép cẩn thận, chia sẻ các thông tin hữu ích mà mình đọc được từ các trang báo Đội, qua đó chia sẻ với bạn bè nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy tình yêu với sách, báo với đội viên.

Không chỉ xuất sắc trong công tác Đội, Thảo còn là một học sinh giỏi, liên tục trong 8 năm học vừa qua, em luôn là lớp trưởng, đạt học

sinh giỏi, học sinh xuất sắc, đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. Đặc biệt, em luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ. Em tích cực tham gia phong trào "Đôi bạn cùng tiến", giúp đỡ các bạn học yếu vươn lên. Thảo còn tạo ra những sân chơi bổ ích, thú vị cho các bạn trong giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo với nhiều trò chơi dân gian. Em cùng các bạn chăm sóc bồn hoa cây cảnh, góp phần xây dựng khuôn viên trường học xanh - sạch - đẹp.

Phương Thảo chia sẻ: Tham

gia các hoạt động Đội, em đã được các thầy cô trang bị những kỹ năng mềm trong giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống, đặc biệt em có cơ hội được mở rộng giao lưu, chia sẻ những hiểu biết, những kinh nghiệm của bản thân với rất nhiều bạn đội viên ở trường mình và các trường học khác. Đối với em, thành công là cả quá trình và thành tích của mình trong công tác Đội không phải mình đạt được gì và đi những đâu, mà quý giá nhất là những kiến thức, những trải nghiệm đáng quý cùng các bạn và thầy cô. Bởi vậy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui vẻ khi được cùng các bạn tham gia nhiều hoạt động Đội, được chia sẻ những hiểu biết xã hội để từ đó góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, gắn kết, phấn đấu rèn luyện, không ngừng vươn lên trong mỗi đội viên, tạo môi trường thi đua học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên chăm.

Những nỗ lực và đóng góp của Bùi Phương Thảo đã được các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm học 2020-2021, em vinh dự được Tỉnh đoàn tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Năm học 2023-2024, em được Hội Đồng đội Trung ương tặng Bằng khen, là thiếu nhi tiêu biểu tham dự Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V-năm 2024. Ngoài ra, em vinh dự nhận nhiều giấy khen của Trường, của Thành đoàn Tam Điệp. Đam mê, nhiệt huyết, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Bùi Phương Thảo là niềm tự hào của trường THCS Đồng Giao, là nguồn cảm hứng cho các bạn đội viên noi theo.

Bài, ảnh: MAI LAN

Đẩy mạnh chi trả trợ cấp...

(Tiếp theo trang 1)

ASXH được tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, triển khai tốt chính sách này còn giúp khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng, chống tiêu cực, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ASXH; hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhóm đối tượng "yếu thế" đặc thù.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt, thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng với Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cơ quan,

đơn vị đã tiến hành khảo sát, tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện. Tính đến hết năm 2024, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cho người có công, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần 45%; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả qua tài khoản cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt 48%.

Thực tế cho thấy, việc chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn bởi các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ phần lớn là người cao tuổi, đối tượng yếu thế gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng thiết bị di động để làm công cụ giao dịch. Một số đối tượng như người cao tuổi, khuyết tật, tâm thần, trẻ em cần phải thực hiện thủ tục ủy quyền hoặc xác nhận hoàn cảnh để thân nhân (người trực tiếp

nuôi dưỡng) có thể đứng ra nhận thay tiền trợ cấp qua tài khoản ủy quyền. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt để giao dịch, mua bán, tiêu dùng, nhất là người dân vùng nông thôn, miền núi...

Nâng cao tỷ lệ người thụ hưởng chính sách ASXH không dùng tiền mặt cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Lao động là chủ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các đối tượng đang hưởng chính sách trợ cấp ASXH đăng ký mở tài khoản và thực hiện chủ trương chi trả không dùng tiền mặt theo đúng quy định. Lập danh sách các đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi trực tiếp vào tài khoản của đối tượng.

Tiếp tục quan tâm mở tài khoản cho nhóm đối tượng chưa có tài khoản nhưng có nhu cầu mở tài khoản. Đối với các trường hợp già yếu, không có khả năng tiếp cận dịch vụ chi trả trợ cấp ASXH

không dùng tiền mặt, muốn ủy quyền cho người thân đại diện hợp pháp, cần chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn trình tự, thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách ASXH hiểu và đồng thuận với chủ trương chuyển đổi hình thức chi trả theo phương thức không dùng tiền mặt.

Thời gian tới, trên cơ sở dữ liệu đối tượng ASXH hưởng các chế độ hàng tháng, ngành Lao động, Cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ trì phối hợp lực lượng Công an, Bưu điện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng các phương án cụ thể để vận động tuyên truyền đến từng đối tượng nhận chế độ thông qua tài khoản, kết hợp xác minh làm sạch dữ liệu người hưởng nhận chế độ qua tài khoản. Đảm bảo việc triển khai chi trả ASXH không dùng tiền mặt không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

HUY HOÀNG

Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu nhanh chóng bắt tay vào công việc để bảo đảm tiến độ giao hàng cho đối tác. Các cấp, các ngành liên quan cũng đang nỗ lực thực thi các giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu cùng với các ngành kinh tế trong tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm cuối của nhiệm kỳ.

Tận dụng lợi thế từ các hiệp định

Đồng chí Ngô Minh Kim, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Hiện nay, Việt Nam đã ký kết, thực thi 17 FTA với hơn 60 đối tác trên thế giới. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tận dụng tối đa ưu đãi, tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu và tăng cường xuất khẩu.

Để triển khai hiệu quả FTA, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách về FTA, nhất là các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia ký kết như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) hay mới đây nhất là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam-Dubai...

Cùng với đó, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương kịp thời rà soát, cụ thể hóa, hoàn thiện các quy định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ tìm hiểu thông tin xuất nhập khẩu liên quan đến các đối tác FTA với Việt Nam và các thị trường tiềm năng, giúp doanh nghiệp trong tỉnh thay đổi phương thức cung ứng hàng hóa, phù hợp với yêu cầu của chuỗi cung ứng thị trường trong thời kỳ mới. Hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh hưởng ưu đãi thuế quan của các FTA đã có hiệu lực mà Việt Nam là thành viên vào thị trường Trung Quốc, các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản và thị trường các nước trong Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Tận dụng cơ hội từ FTA



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH MCNex Vina, Khu công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Hoa Lư).

mang lại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 3.370 triệu USD, tăng 5,6% so với năm 2023 và vượt 3,7% so với kế hoạch năm. Đóng góp lớn nhất cho tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh phải kể đến nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong cả năm 2024, nhóm hàng này đạt gần 3.314,3 triệu USD, tăng 3,8% so với kế hoạch năm và tăng 5,7% so với năm 2023. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh có mức tăng trưởng cao như camera và linh kiện điện thoại đạt 746,3 triệu USD, bằng 103,6% kế hoạch năm; giày dép khác đạt 1.010,4 triệu USD bằng 111,2% so với kế hoạch năm; ô tô và linh kiện ô tô đạt 202 triệu USD bằng 123,5% kế hoạch năm,...

Đơn cử như Công ty TNHH MCNex Vina, thuộc KCN Phúc Sơn, là Công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm module Camera và các linh kiện điện tử. Hàng năm, Công ty sản xuất khoảng 249 triệu sản phẩm (trong đó 150 triệu camera module dành cho điện thoại, 3 triệu camera module dành cho ô tô là camera trước và camera lùi); các loại camera an ninh, giám sát hành trình ô tô, module nhận diện vân

tay phím màn hình chính trên điện thoại... Tại Hàn Quốc, Công ty là nhà cung cấp camera đứng đầu cho ô tô (chiếm 70% thị phần Hyundai và Kia); nhà cung cấp đứng thứ 4 về camera điện thoại (riêng cung cấp sản phẩm cho Sam Sung tới 90%). Ngoài ra, Công ty còn cung cấp sản phẩm cho nhiều thị trường khách hàng nước ngoài khác như: Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc... và các hãng ô tô nổi tiếng (Volvo, Porsche...). Năm 2024, doanh thu của Công ty đạt 15.129,5 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 29,4 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động với mức lương bình quân đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty cho biết: Năm 2025 công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 16.600 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 79 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho khoảng 4.300 lao động với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 13 triệu đồng/người/tháng. Đây là những mục tiêu không hề dễ trong bối cảnh kinh tế trên thế giới gặp nhiều khó khăn, song chúng tôi tin với sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình, sự quyết tâm, đồng lòng và khí thế lao động của cán bộ, công nhân ngay từ những tháng đầu năm sẽ trở thành động lực để Công ty hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trên.

Với những nền tảng tăng

trưởng bền vững qua các năm đã khẳng định xuất khẩu là một trong những thế mạnh trong phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Phát huy những thành công đó, ngay từ tháng 1 năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 302,5 triệu USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ và đạt 8,9% so với kế hoạch năm. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Xi măng và clinker ước đạt 46 triệu USD; quần áo các loại ước đạt 22 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại ước đạt 70 triệu USD; giày dép ước đạt 85,7 triệu USD; ô tô và linh kiện ô tô ước đạt 18 triệu USD...

Phát huy động lực tăng trưởng truyền thống

Bước vào thực hiện những mục tiêu đề ra trong năm 2025, tỉnh cũng một lần nữa xác định xuất khẩu là một trong những động lực truyền thống cần phát huy để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở 2 con số. Do đó, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 3,4 tỷ USD, tăng 0,9% so với thực hiện năm 2024 và tăng 6,3% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra. Theo đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Triển khai thực hiện hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do,

nhất là các Hiệp định thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA... nhằm phát huy có hiệu quả ưu đãi của các Hiệp định này; cập nhật thường xuyên các quy định có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thông tin về thị trường xuất khẩu, các chương trình xúc tiến xuất khẩu nước ngoài.

Bên cạnh sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực này cũng cần đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Lê Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ninh Bình cho biết: Để góp phần đạt chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hải quan Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện cải cách hành chính, tổ chức tiếp nhận, vận hành thông suốt 24/7 các phần mềm ứng dụng của Tổng cục Hải quan, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp; chủ động phối hợp với ngân hàng thực hiện nộp thuế điện tử qua cổng thanh toán điện tử hải quan, thông quan hàng hóa 24/7, bảo đảm 100% số tiền thuế thu nộp bằng phương thức điện tử; 100% tờ khai doanh nghiệp được thực hiện qua hệ thống thông quan tự động. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm phổ biến, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tuân thủ chính sách pháp luật về hải quan.

Đồng thời, Hải quan cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhất là nắm bắt kịp thời các chính sách mới, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành trong tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; xây dựng chương trình xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp, thương mại với chính sách ưu tiên tiếp cận một số thị trường mục tiêu như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ và các nước ASEAN.

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực đồng bộ từ cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, năm 2025 Ninh Bình sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số-cao nhất từ trước đến nay. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Ninh Bình bước vào kỷ nguyên mới, tăng tốc và bứt phá.

Bài, ảnh: NGUYỄN THOM

GẶP GỖ CUỐI TUẦN

Doanh nghiệp nỗ lực sản xuất, kinh doanh

Thời điểm này, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất, kinh doanh với tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động chuẩn bị nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, tập trung đổi mới công nghệ, quyết tâm đạt mục tiêu đặt ra cho năm 2025. Để làm rõ hơn những nỗ lực từ phía doanh nghiệp, phóng viên Báo Ninh Bình đã ghi nhận một số ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ động khai thác các thị trường mới để xuất khẩu



Nhà máy kính CFG Ninh Bình thuộc Công ty TNHH Kính nổi Hạ Long đi vào hoạt động từ năm 2017 với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi có công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, thay thế sản phẩm ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu kính xây dựng của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hiện nhà máy đã đi vào hoạt động đồng bộ 2 dây chuyền sản xuất kính nổi với công nghệ hiện đại có công suất 1.200 tấn/ngày (600 tấn/ngày/1dây chuyền), đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất kính tráng gương chất lượng cao; kính chắn gió ô tô, kính mạ phản quang thực hiện online với mục đích tiết kiệm năng lượng lần đầu ở Việt Nam... Toàn bộ sản phẩm đầu ra được kiểm soát bằng hệ thống kiểm soát chất lượng tự động của Hãng ISRA (Đức) và được đóng gói bằng hệ thống robot tự động của Hãng Kuka (Đức).

Vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp sản xuất kính trong nước đang gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh trên thị trường cao, nhất là trong hoạt động xuất khẩu. Để khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, ngay từ những tháng đầu năm 2025, Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, tích cực mở rộng tìm kiếm thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng sản xuất năm 2025 trên 10% so với năm 2024 với doanh thu ước đạt 2.400 tỷ đồng; sản lượng ước đạt 380 nghìn tấn; giá trị nhập khẩu ước đạt 3,5 triệu USD; nộp ngân sách ước đạt 26 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 860 lao động với mức lương bình quân khoảng 9,05 triệu đồng/người/tháng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra nhằm khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty sản xuất kính chất lượng cao hàng đầu Việt Nam.

ĐỖ TUẤN VIỆT

(Tổng giám đốc Công ty TNHH Kính nổi Hạ Long)

Chăm lo đời sống người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Global Tone thuộc Công ty TNHH Global Tone (Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô), là công ty sản xuất mỹ phẩm trực thuộc Tập đoàn General Glory Limited, có vốn đầu tư của Đài Loan. Tập đoàn tự hào có thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm. Các sản phẩm của Tập đoàn đều lấy sự tinh tế về hương vị, màu sắc... có ý nghĩa phong phú về văn hóa và thân thiện với môi trường để tạo nên giá trị cốt lõi.



Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2021, sản xuất các loại mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa...; các sản phẩm dược phẩm, vật tư y tế với công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm; tổng vốn đầu tư 578,775 tỷ đồng. Với mục tiêu là thị trường quốc tế, đến nay, các sản phẩm của Tập đoàn được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia châu Âu, châu Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương như Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Đức, Ý, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia, trở thành một thương hiệu nổi tiếng.

Những năm vừa qua, dù đối mặt với không ít thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực và đồng lòng của cán bộ, nhân viên, người lao động, đến nay sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển. Năm 2024, doanh thu của Công ty đạt 125 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,8 triệu USD; giải quyết việc làm cho 406 lao động, mức lương bình quân là 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Với lợi thế về xuất khẩu, đến thời điểm hiện tại Nhà máy đã có đủ đơn hàng sản xuất trong thời gian dài. Không dừng lại ở đó, Công ty tiếp tục triển khai chiến lược giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến nhiều thị trường tiềm năng khác trên

thế giới, nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2025, mục tiêu Công ty đề ra là doanh thu ước đạt 250 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10 triệu USD; giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động với mức lương bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt mục tiêu này, điều đầu tiên lãnh đạo Công ty hướng đến là quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc và nghiên cứu sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm mới, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng phục vụ khách hàng.

YANG ERNIE

(Đại diện Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Global Tone)

Lan tỏa tinh thần lao động “vạn sự hanh thông”



Công ty TNHH Great Global International (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn) có hơn 1.500 lao động. Bước vào năm 2025, tập thể Công ty có nhiều niềm vui bởi kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2024 tăng trưởng khá cao so với năm trước. Với kết quả này, việc chăm lo Tết cho người lao động của Công ty có phần đủ đầy hơn, mọi người đều phấn khởi ra Tết là tập trung công việc với tinh thần “vạn sự hanh thông”. Niềm vui lớn nhất đối với Công ty là đã ký kết đơn hàng và lên kế hoạch sản xuất với số lượng lớn, vì thế không chỉ bảo đảm đủ việc làm, ngay từ thời điểm này, người lao động đã tăng ca, làm thêm giờ, nâng cao thu nhập.

Mặc dù xác định năm 2025 sẽ gặp không ít khó khăn nhưng Công ty TNHH Great Global International vẫn quyết tâm đặt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2024. Để đạt mục tiêu đó, Công ty đã sớm chủ động chuẩn bị đủ nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Theo kế hoạch, Công ty tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ổn định nguồn nhân lực và tuyển dụng bổ sung lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Công đoàn Công ty cũng sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động; khuyến khích cán bộ, công nhân tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Với nhiều giải pháp, tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh cùng sự đồng lòng của người lao động, Công ty TNHH Great Global International tin rằng sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2025.

ĐINH QUỐC TUẤN

(Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Great Global International)

NGUYỄN THƠM (Thực hiện)

Các hợp tác xã thi đua lao động, sản xuất

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, cùng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất, kinh doanh với mong muốn một năm nhiều khởi sắc đối với khu vực kinh tế tập thể.

Tại HTX Dược liệu Đông Sơn (thành phố Tam Điệp), không khí ra quân sản xuất đã diễn ra sôi nổi với những đơn hàng đã được ký kết ngay từ đầu năm. Hiện tại HTX đang tập trung phát triển các vùng trồng cây trà Úc, trà trà và trà năm gân để sản xuất tinh dầu tại thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Gia Viễn. Với vùng nguyên liệu gần 30 ha mỗi năm cung ứng từ 200-300 tấn dược liệu phục vụ quá trình sản xuất. Sản phẩm từ trà được sản xuất theo chuỗi. HTX cung ứng giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cho các hộ, đồng thời thu mua và bao tiêu toàn bộ sản phẩm, chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, HTX đã ký kết được nhiều đơn hàng số lượng lớn, qua đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Năm 2024, HTX đã hoàn thiện tem nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, cung ứng ra thị trường 10.000-12.000 sản phẩm như tinh dầu trà, xả chanh, húng chanh, bạc hà. Sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc từ thảo dược như dầu gội, dầu xả, sữa tắm. Không chỉ sản xuất tinh dầu từ cây trà, thời gian qua, HTX đã nâng động, đa dạng các sản phẩm chế biến từ cây trà như: Lá cây trà làm bột tắm, lá xông, hương nén từ cây trà, nhờ vậy doanh thu tăng hơn so với năm trước. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, HTX đã ký được đơn hàng sản xuất 5.000 hộp hương nén, gần 100kg tinh dầu trà và 2.000 bánh xả xông tắm trà. Hiện tại HTX đang tạo việc làm cho 20 thành viên với mức lương 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Dư, Giám đốc HTX dược liệu Đông Sơn cho biết: Với việc ký kết được những đơn hàng ngay từ những ngày đầu năm mới là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng đa dạng các sản phẩm phục vụ khách



Chế biến sản phẩm tại HTX Thương mại dịch vụ và chế biến nông sản Ninh Bình, phường Ninh Khánh (thành phố Hoa Lư).

hàng, đồng thời tăng cường tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác và đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên các trang thương mại điện tử, để từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm của HTX trên thị trường.

Năm 2025, HTX đặt mục tiêu mở rộng thêm 100 ha trồng trà trên những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả, tiếp tục cho ra đời những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động tại các địa phương.

Còn tại HTX Thương mại dịch vụ và chế biến nông sản Ninh Bình, phường Ninh Khánh (thành phố Hoa Lư) những ngày này không khí lao động sản xuất tại xưởng cũng rất sôi động. Hiện HTX đang sản xuất, chế biến các sản phẩm từ thịt dê như đùi dê hun khói, nem dê, thịt dê chua, dồi dê... đã được cấp chứng chỉ ISO 22000-2018. Ngay từ đầu năm, HTX đã ký kết được đơn hàng là 150 sét quà trị giá 300 triệu đồng và một số đơn hàng nhỏ lẻ. Dự đầu năm nay số lượng đơn hàng tăng

gấp 2 lần so với đầu năm ngoái. Ông Tô Văn Hậu, Giám đốc HTX cho biết: Với lợi thế là tỉnh có nhiều khu, điểm du lịch nên dịp đầu xuân lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tăng đột biến, đây cũng là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của Ninh Bình được đông đảo du khách quan tâm, mua sắm. Thời gian qua, HTX đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, chế biến các sản phẩm từ thịt dê theo dây chuyền khép kín bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày càng khẳng định thương hiệu thịt dê Ninh Bình trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Nhằm động viên, khích lệ các HTX bắt tay vào sản xuất từ những ngày đầu xuân mới, vừa qua Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà động viên ở một số HTX. Qua nắm bắt, hầu hết các HTX, nhất là HTX nông nghiệp đã khẩn trương cùng nông dân xuống đồng cho kịp thời vụ. Một số HTX thương mại, tiểu thủ công nghiệp có những đơn hàng lớn, tạo việc làm duy trì đời sống cho lao động, nên không còn cảnh “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Đồng chí Lê Thị Tâm, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Khí thế sôi nổi ở các HTX ngay từ những ngày đầu năm đã tạo động lực rất lớn cho khối kinh tế tập thể hoạt động những tháng tiếp theo. Bên cạnh những HTX đã chủ động được đơn hàng, đẩy mạnh ra quân sản xuất thì vẫn có không ít HTX gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng, sắp xếp lao động, loay hoay đưa ra phương án tổ chức sản xuất năm 2025. Vì vậy mỗi HTX cần chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất, thích ứng với cơ chế thị trường để không ngừng duy trì và phát triển trong thời gian tới, khẳng định vị trí trong nền kinh tế thị trường.

Để đồng hành cùng cơ sở, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục nắm sát tình hình, diễn biến của thị trường cung cầu hàng hóa để thông tin kịp thời, định hướng cho các HTX. Với quan điểm ở đâu cần có tổ chức kinh tế, ở đó sẽ phát triển mô hình HTX làm đầu tàu dẫn dắt kinh tế hộ, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ HTX mới thành lập theo hướng liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ cao gắn với truy xuất nguồn gốc. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp về vốn, về đất đai tạo động lực cho các HTX bứt phá trong sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở đó, tích cực động viên tất cả thành viên, người lao động tại các HTX nỗ lực sản xuất, phấn đấu cho một năm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đặt ra, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Một tín hiệu đáng mừng đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX đó là trong 2 tháng đầu năm 2025 đã thành lập mới được 8 HTX lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề, nâng tổng số lên 544 HTX. Để giúp các HTX mới thành lập bắt nhịp với mô hình sản xuất của khu vực kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ các HTX định hướng phát triển và hỗ trợ vốn vay nhanh chóng bắt nhịp với hình thức tổ chức mới và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Các HTX mới thành lập đều đã xây dựng được phương án kinh doanh và xây dựng mô hình phát triển theo chuỗi. Đến nay, toàn tỉnh có 62 HTX, 2 Liên hiệp HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, một số HTX ứng dụng công nghệ cao, liên kết hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Cảnh báo mất tiền từ cuộc gọi “không nói gì”

Khi nhận cuộc gọi từ số lạ nhưng không nói gì, người dùng có thể mất khoản cước phí lớn nếu nghĩ kết nối có vấn đề và gọi lại.

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 24/2 cho biết gần đây nhận nhiều phản ánh về tình trạng người dùng nhận được gọi từ số lạ, nhưng chỉ “nháy máy” rồi tắt, hoặc khi bắt máy, đầu dây bên kia không nói gì.

“Nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật, nhưng cũng có thể là ‘cuộc gọi mỗi’, nhằm khơi gợi sự tò mò, khiến họ gọi lại”, Cục cho biết. Trong trường hợp là cuộc gọi mỗi, người gọi có thể sẽ phải chịu phí viễn thông cao

bất thường, dù không nhận được thông tin gì từ đầu dây bên kia.

Theo các chuyên gia, chiều này từng phổ biến tại Mỹ và các nước châu Âu từ thập kỷ trước, đang quay trở lại và xuất hiện tại Việt Nam. Các chuyên gia của Cục nhận định chúng thường sử dụng một thiết bị để tự động thực hiện hàng loạt cuộc gọi trên quy mô lớn, tới hàng triệu số điện thoại di động ngẫu nhiên trên toàn cầu. Cách thức này đánh trúng tâm lý và thói quen của rất nhiều người dùng là gọi lại các số gọi nhờ.

Với xu hướng giao tiếp qua điện thoại ngày càng



phổ biến, đặc biệt người mua hàng online thường không muốn bỏ lỡ số lạ gọi đến, người nhận cuộc gọi có thể trở thành nạn nhân mà không biết.

“Chúng không chỉ gây phiền, khiến người dùng hoang mang, mà còn khiến họ mất tiền trong tài khoản viễn thông”, Cục cho biết. Ngoài ra, kẻ gian sử dụng các đầu số giả mạo khiến

người dùng hiểu lầm là cuộc gọi trong nước thông thường với mức phí thấp, nhưng thực tế là cuộc gọi đến các đầu số tính phí từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đồng.

“Hầu hết số điện thoại đều rất khó nhận diện, vì hao hao như mã vùng điện thoại tại một số nơi ở Việt Nam”, Cục đánh giá.

Theo một chuyên gia bảo mật, cước phí gọi đến tổng

đài cố định ở nước ngoài rất đắt đỏ, một số tính phí ngay khi đổ chuông, chưa hề kết nối với tổng đài viên. Nhà mạng không giữ toàn bộ phí này mà có thể chiết khấu lại cho doanh nghiệp, ví dụ 25-40% doanh thu cước gọi.

Các chuyên gia cảnh báo hình thức lừa đảo qua mạng xã hội và Internet ngày càng tinh vi, không chỉ giới hạn trong môi trường trực tuyến mà còn mở rộng sang những cuộc gọi điện thoại với nhiều chiêu trò khó lường.

“Người dân nếu nhận được cuộc gọi từ số điện thoại không phải là một số cố định hay di động thông thường, hoặc không liên quan đến một tổ chức hay đơn vị nào, cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ”, Cục khuyến nghị.

(Theo SK&DS)

Không biết từ bao giờ, Ninh Bình được bạn bè cả nước ưu ái gọi là “Miền lục bát”. Là người Ninh Bình, hẳn không ai không cảm thấy tự hào, hãnh diện bởi vinh danh này.

Chúng tôi tự hào vì: trong một số cuộc thi thơ của báo Văn nghệ, các tác giả Ninh Bình giành giải quán quân đều ở thơ lục bát. Nhà thơ Văn Lê- Giải A cuộc thi thơ của tuần Báo Văn nghệ năm 1975-1976. Nhà thơ Mai Văn Phấn đạt giải Nhì (không có giải Nhất) trong cuộc thi thơ của Báo Văn Nghệ (1995-1996). Đặc biệt, năm 2002, trong cuộc thi thơ lục bát của tuần Báo Văn nghệ Trẻ, Ninh Bình đã âm trọn 5 trong số 11 giải chính thức, trong đó, có 2 giải A (Bình Nguyên, Kao Sơn). Người Ninh Bình đã biết khơi mạch nguồn mát ngọt từ truyền thống; các thể hệ tiếp nối ngày càng khẳng định thế mạnh của mình ở thể thơ lục bát, làm nên những tên tuổi đáng tự hào của nền thơ Ninh Bình.

Nói tới “Ninh Bình- Miền lục bát Cổ đô”, không thể không nhắc đến tác giả Văn Lê. Văn Lê là nhà văn, nhà thơ, biên kịch, đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng ở Việt Nam. Riêng về thơ, ông rất thành công, để lại ấn tượng, qua nhiều bài thơ, câu thơ lục bát: “Cơn mưa rút rỗng bầu trời/ Mà không nói được một lời: vì cây/ Còn tôi rút cạn mình đây/ Để xin dành những tháng ngày cho em”. Hình ảnh cơn mưa tầm tã, xối xả, được nhà thơ đặc tả bằng hai từ “rút rỗng”, cách dùng thủ pháp so sánh để khẳng định về được so sánh (vì cây) đã hay rồi, nhưng nhà thơ so sánh cơn mưa với việc rút cạn mình để dành những tháng ngày cho em thì quả là độc đáo, làm câu thơ nhẹ bẫng lảng lảng, rồi thấm dần và lan tỏa.

Có thể nói, nhà thơ Lâm

NINH BÌNH

Miền lục bát Cổ đô

Xuân Vi là niềm tự hào của thơ lục bát Ninh Bình. Ông là tác giả đầu tiên có tập thơ lục bát in riêng và có nhiều câu lục bát tài hoa: Đặc biệt, thơ tình của ông luôn tìm được sự đồng cảm nơi người đọc, bởi những cung bậc của tình yêu đều được cất lên từ rung động của tâm hồn. Nổi nhớ trong thơ ông cũng có trọng lượng qua cách lập từ thật khéo: “Ráng chiều rớt xuống dòng sâu/ Oằn đêm chất chứa hai đầu nhớ thương”. Không chỉ thơ tình, ở mảng thơ thế sự, ông cũng có nhiều câu thơ lục bát ấn tượng: “Lưng còng lệch dáng mẹ đi/ Thơ dành thất luật mỗi khi trở trời” Và: “Bể dâu ngàn vạn nẻo vòng/ Nẻo nào cũng một nẻo trong tim người”. Đó là những câu thơ hay, có những phát hiện tinh tế, trước nỗi khổ của cuộc đời mẹ, thơ cũng dành bát lục.

Với nhà thơ Bình Nguyên, có thể khẳng định: Giọng điệu lục bát đã làm nên “thương hiệu” thơ ông qua những bài, câu thơ đầy suy tư, sâu lắng, lay động hồn người: “Ngõ bầu bạn của ta đông/ Tan sương mới thấy trống không con đường”. Những câu thơ ẩn chứa những suy ngẫm nhiều chiều về con người và cuộc đời như thế có thể tìm thấy rất nhiều trong thơ ông: “Gánh gồng bấm bước chân tròn/ Mà đi qua những tủi hờn, đắng cay/ Suốt con đường của mai này/ Ai là ngọn bắc cháy gây với quê”. Thơ lục bát của Bình Nguyên vừa bám sát truyền thống, vừa có sự đổi mới cách

tân. Hơi thở của cuộc sống đương đại đi vào thơ ông một cách tự nhiên, lắng đọng: “Cầm đồng xu lấm vị bùn/ Như cầm lên cái run run phận người”. Là nhà thơ tài hoa, những câu thơ lục bát của Bình Nguyên đọc rồi khó có thể bỏ qua, mà nó còn lắng lại, day dứt khôn nguôi, bởi cách dùng từ ngữ giản dị, thông minh mà luôn chững chạc nổi niềm nhân thế.

Nhiều nhà thơ Ninh Bình đã cố gắng khắc phục giọng điệu đều đều, ngôn từ xáo cũ của thơ lục bát, và luôn trần trở tìm tòi, truyền hơi thở của thời đại vào thơ. Nhà thơ Vũ Đức Thanh cũng vậy. Ông khá nhuần nhuyễn với thơ lục bát: “Vén mây mà đất trắng vào/ Cát đi này cái ghen ngào gió mưa”. Đôi khi người thơ muốn làm cái việc “khác thường”, mà chỉ thi nhân mới có thể làm được: Và đây: “Lặng buồn nâng chén cô đơn/ Ngang trời một vệt buồn hơn nỗi buồn”. Cách so sánh thật bất ngờ, thú vị khi người thơ nói về sự cô đơn và nỗi buồn.

Với nhà thơ Lê Huệ Giang, thơ lục bát của ông khá ấn tượng, giàu suy ngẫm. Bài “Cát”: “Bao năm thi cát già, non/ Khi góc cạnh, lúc lẫn tròn đó đây/ Ngắn dài đời cát ai hay/ Chặt thì vuột mất, lỏng tay...thì còn”. Từ hình ảnh hạt cát, tác giả ẩn dụ về cuộc đời con người với bao thăng trầm, biến đổi. Bài thơ nhắc nhở chúng ta về giá trị của cuộc sống, về sự vô thường của thời gian... Nhà thơ Trần Duy Đới cũng có nhiều câu lục bát sâu sắc và



Núi Non nước-nghẹn núi thơ của vùng đất Cổ đô.

Ảnh: NINH MẠNH THẮNG

thâm thúy. Bài “Về quê” của ông, có đoạn: “Tờ rơi gấp một con diều/ Trẻ con thả nốt mảnh nghèo lên không/ Đường làng vãn buổi chợ đông/ Nhẹ tênh cái bán trấu gồng cái mua”. Với trái tim nhạy cảm cùng sự quan sát khá tinh tế, cuộc sống, con người thôn quê qua thơ ông hiện lên thật gần gũi đáng yêu: nghèo nhưng tình người trĩu nặng. Bằng cách dùng từ khá tài hoa, độc đáo nhà thơ Vũ Hùng cũng để lại trong lòng người đọc những câu lục bát khó quên: “Trong mơ còn ngỡ dầm mưa/ Giật mình tưởng sống gió lửa chân đê”. Hoặc: “Ai xui em thả bùa mê/ Để ta lạc bước nẻo về cố hương! Sao em bỏ nhớ vào thương/ Để ta gói dở mùi hương tóc người.” Thơ lục bát của ông khá điêu luyện trong thi ngôn, thi ảnh, nên tạo

được sự gắn gũi, chân thực với độc giả.

Thơ lục bát Ninh Bình mỗi người một giọng điệu, một nét riêng, hợp thành Miền lục bát Cổ đô. Thơ Ninh Đức Hậu cũng là một giọng điệu đáng nhớ. Ông đã rất khéo trong cách lập tứ tìm câu, nên câu thơ lục bát của ông đã bắc cầu vào trái tim người đọc: “Chị ơi đã lại tháng mười/ Tái tê em dưới gấm trời mây bay/ Tháng mười này nữa...bấm tay/ Giá mà... chị nhí nhà đây trẻ con”. Hoặc: “Giữa làn khói trắng mong manh/ Một em hóa đá để thành vọng phu”. Lục bát là thế mạnh của nhà thơ Ninh Đức Hậu, nhất là khi viết về tâm linh. Vì thế, nhiều bài thơ của ông đem đến cho người đọc những trần trở nghĩ suy cùng nỗi xúc động nghẹn ngào.

Thời trang & CUỘC SỐNG

Váy sơ mi đơn giản mà đẹp xuất sắc

Váy sơ mi được xem là kiểu trang phục ứng dụng có tính linh hoạt và thanh lịch bậc nhất. Phom dáng váy liền thân này phù hợp với rất nhiều không gian, từ công sở đến các buổi hội họp, từ sự kiện thăm dò đến lễ hội, các chuyến đi chơi xa đến những buổi dạo phố sau giờ làm.

Mặc đẹp dễ dàng cùng váy sơ mi mùa nắng

Đầm liền dáng dài, cổ sơ mi - kiểu trang phục tinh tế, là lựa chọn ưu tú để tôn nét đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút của mỗi quý cô. Mùa nắng, nàng hãy ưu ái các chất liệu

chủ đạo như vải cotton, linen, ren cotton, cotton ren lỗ, vải tơ... vì chúng đều khá thoáng mát, mỏng nhẹ nên mang lại sự thông thoáng, dễ chịu khi mặc.

Ngoài vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã đặc trưng từ phom dáng đầm sơ mi, các gam màu tươi tắn cũng góp phần không nhỏ vào hiệu ứng thị giác. Do vậy, nên ưu tiên những tông màu tươi sáng như tông hồng, xanh dương dịu nhẹ. Nàng có thể mặc xen kẽ các thiết kế đơn sắc và họa tiết trong suốt cả tuần để lúc nào cũng xinh đẹp, tự tin và chẳng tốn mấy thời gian phối đồ.

Đầm sơ mi phối ren cotton viền đặng ten tông màu hồng đào dịu nhẹ, trẻ trung và thoáng mát. Với gợi ý mặc đẹp này, nàng có thể thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau khi phối đồ cùng phụ kiện, giày và túi màu nổi cho các bữa tiệc hoặc sử dụng giày,



túi đơn giản cho những ngày đi học, đi làm bình thường

Phom dáng hạ eo làm nổi bật tinh thần trẻ trung và đáng yêu của quý cô khi diện váy sơ mi không tay mùa

nắng. Để tô điểm cho phong cách teen girl, nàng có thể phối cùng băng đô, tất dài và một đôi giày cổ điển điệu đà như giày ballet, Mary Jane...

Tủ đồ công sở của quý cô nên có những thiết kế đầm sơ mi tối giản, chất vải đúng phom, ít nhân nhàu để dành cho những ngày làm việc quan trọng, các buổi họp, các dịp gặp gỡ, tiếp đón khách hàng... Thiết kế đầm dài này thường được kết hợp cùng dây lưng da bản nhỏ để tăng thêm điểm nhấn thu hút

Chất liệu voan tơ, voan chiffon in họa tiết trên các thiết kế váy sơ mi dáng midi là bảo chứng cho vẻ ngoài dịu dàng, quyến rũ nhưng vẫn lịch sự và chín chu. Thay vì những chiếc váy hoa thoáng mát, loạt thiết kế sơ mi sẽ chăm chút vào các chi tiết nhỏ tinh tế như phối điểm bèo nhún cho phần cổ áo, măng sét tay, eo...

THU HUYỀN (tổng hợp)

Nhà thơ Thanh Thân cũng khá nặng lòng với thơ lục bát: Đây là những câu thơ ông viết về sự thiệt thòi, mất mát của mẹ (trong chiến tranh), bằng những từ ngữ, hình ảnh chọn lọc, ấn tượng: “Mẹ ngồi phơi đến bạc đầu/ Vẫn không khô được giọt sầu nhớ thương”. Ông cũng làm mới lục bát bằng cách ngắt câu xuống dòng: “Chiều vàng/ sợi nắng/ ngắn ngo/ Lá trâu/ liềm quả cau khô/ cuối vườn”, làm cho sự ngậm ngùi càng ngậm ngùi hơn, tiếc nuối càng tiếc nuối hơn.

Nhà thơ Đinh Ngọc Lâm cũng làm xúc động lòng người bằng những câu thơ lục bát khá hay viết về cha: “Cha ơi trời nỡ tàn thu/ Từng cơn gió bắc cay từ mắt con/ Âm dương thấu nỗi mất còn/ Cứ chơi vơi giữa trời tròn đất vuông...”. Trong bài “Uống rượu trên sông” ông viết: “Thi nhân lòng dạ trắng phau/ Lẩn từng câu chữ mà đau đoạn trường. Thơ lục bát của Đinh Ngọc Lâm không cầu kỳ, kiểu cách, rất chân thành, gần gũi, dung dị, nên dễ được độc giả yêu mến, khắc sâu.

Bên cạnh sự vững vàng của các thế hệ đàn anh, chúng tôi có thể tự hào và hy vọng ở các nhà thơ trẻ (Trần Xuân Trường Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Tuấn Nam, Cẩm Thị Đào...). Bởi chính họ sẽ là nguồn tiếp nối đầy hứa hẹn, để Ninh Bình mãi xứng danh là “Miền lục bát”. Đó là Trần Xuân Trường, người chuyên viết thơ lục bát. Thơ anh luôn đem đến cho độc giả những cảm nhận thú vị về cuộc sống và con người. Ta hãy lắng nghe “Nốt trầm mùa xuân” của anh qua những câu lục bát rất có hồn: “Nụ tằm xuân đã xanh chưa/ Mà nghe thao thức hạt mưa nẩy mầm/ Giọt xanh bên ngõ thì thắm/ Thả trôi ta giữa nốt trầm mùa xuân; hoặc những kỉ niệm được tái hiện thật da diết: “Tim em buộc lại câu thề/ Vắng trắng nở dưới chân đê hôm nào/ Tim hương sả cạnh cầu ao/ Để nghe mùi tóc thơm vào ngõ xa”.

Xuất thân từ vùng quê Yên Khánh, gần đây nhà giáo trẻ Nguyễn Quỳnh Anh nổi lên như

một “cây” thơ lục bát khá ấn tượng. “Nhà quê” luôn là đề tài quen thuộc trong thơ anh. Tập thơ lục bát đầu tiên của Quỳnh Anh có tựa đề “Gửi lại nhà quê”. Trong cảm nhận của tác giả thì: “Nhà quê quen nếp cà dưa/ Suốt đời tần tiện mà chưa hết nghèo”...

Sẽ là không đầy đủ nếu nói đến lục bát miền Cố đô mà không nhắc đến tên tuổi các nhà thơ nữ (Đặng Diệu Thoa, Phạm Tâm An, Bùi thị Nhài, Nguyễn Thị Bình...). Vẫn là giọng thơ ngọt ngào đậm thắm, đọc thơ lục bát của Đặng Diệu Thoa, ta sẽ bị hấp dẫn ngay bởi sự duyên dáng pha chút điệu đà: “Áo người từng mỏng thế chưa? Để em ướt từ ngày xưa ướt về”. Rồi khi chị viết về những kỷ niệm xưa bằng những câu thơ lục bát xúc động, giàu sức gợi: “Bập bùng đóm lửa bà nhen/ Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều/ Bao giờ gặp lại tuổi yêu/ Để cho ai nói nốt điều... dở dang”. Phạm Tâm An cũng khá nhuần nhuyễn với thơ lục bát. Chị có khá nhiều câu lục bát ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc. Đây là mấy câu mở đầu trong bài “Cố đô”: “Một vùng cổ tích ngàn năm/ Trải qua dâu bể thẳng trâm nắng mưa/ Bồi hồi nghe chuyện ngày xưa/ Vân vi ngẫm chuyện bây giờ mà thương”. Viết về tình yêu chị cũng có những câu thơ lục bát khá hay: “Một tình là một mong manh/ Giọt chia ly vỡ, chành vênh nẻo về”...

Thơ lục bát là một mảng quan trọng của thơ Ninh Bình, khẳng định sự chất chiu, gom góp, khơi nguồn, tiếp nối từ truyền thống văn học của vùng đất Cố đô ngàn năm văn hiến. Ngày lại ngày, các thế hệ nhà thơ Ninh Bình không ngừng trau dồi, rèn giũa, đổi mới, sáng tạo từ cách dùng từ, ngắt nhịp, chọn lựa hình ảnh... và quan trọng hơn là đã thổi vào hồn thơ lục bát không khí nóng hổi của cuộc sống đương đại thời hội nhập, để ngày càng có những câu, bài thơ lục bát có chất lượng, đáp ứng thị hiếu độc giả và yêu cầu xã hội.

NGUYỄN THỊ BÌNH



Đặt tên con theo người yêu cũ

Vợ chồng nằm trên giường tâm sự, vợ thủ thỉ: "Sau này anh thích đặt tên gì cho con?".
 Chồng nói đùa:
 - Tên người yêu cũ của em.
 Cô vợ trẻ nghe thế liền tròn tròn mắt sợ hãi nói:
 - Nhất định phải đẻ nhiều thế hả anh?
 - !!!
Qua mặt chồng
 Có ông chồng hay ghen, đi làm cứ hay gọi điện về nhà để

kiểm soát vợ mình.

Sáng vừa đến sở, ông gọi ngay:

- Alo, mình đang làm gì đó?
- Em đang trong bếp!
- Vậy hả, bật máy đánh trứng chạy cho anh nghe thử coi.

Bà vợ cho máy chạy liền. Nghe tiếng máy quay, ông ta yên tâm. Đều đặn như thế, ông ta cứ liên tục gọi về ngày mấy lần và yên tâm vợ mình vẫn ở nhà, đang làm bếp.

Bữa nọ, bất thần ông ta quay về nhà mà không báo trước. Chẳng thấy vợ đâu, ông quay hỏi thẳng con:

- Mẹ đâu rồi?
- Con trai ngây thơ trả lời:
 - Sáng nào con cũng thấy mẹ ra khỏi nhà với cái máy đánh trứng.

CHÍ NGUYỄN (st)

Những cây cầu

THANH THÂN

*Cứ như thể cầu vồng sừng sững
 Tương như sông lại hiện bóng dáng Rồng
 Những cây cầu sáng một vùng trời đất
 Bóng lung linh tô thêm đẹp dòng sông.*

*Bao nhiêu đời bên trông, bên đợi
 Nhỏ nhoi con đò e sóng cả, gió to
 Bên bờ vắng đã bao lần lỡ chuyến
 Trách dòng sông cách trở đôi bờ.*

*Giờ xe cộ bon bon qua lại
 Đâu còn nghe tiếng khản giọng "Ơi đò!..."
 Tàu thuyền xuôi, dòng sông êm ả
 Đường lớn vươn mình thay đê nhỏ ngày xưa.*

*Nhịp cầu mới ung dung ta bước
 Ngắm đất trời thấy thêm rộng bao la
 Bầy cá dưới chân cầu vui đùa giỡn
 Đàn em nhỏ thăm cầu ríu rít cất lời ca.*

*Ơi, quê nhà từng ngày đổi mới
 Phở rộng, tầng cao... cầu lớn vượt sông...
 Người về thăm quê thật ngỡ ngàng, xa lạ
 Lòng ngậm ngùi lại thương thuở cha ông...*

Còn ta với một niềm riêng

TÂM AN

*Bâng khuâng tuổi cũ vừa qua
 Thanh xuân chưa kịp mặn mà đã trôi...
 Buồn vui lặng lẽ thế thôi
 Buông buông níu níu ru đời bình an.*

*Đành quên đi giấc mơ ngoan
 Tìm trong nỗi nhớ hân hoan... tuổi nào?!
 Chiều nay lòng chợt chành chao
 Thiệp mừng ghi dấu tuổi nào cũng thương!*

*Vẫn còn nhiều lắm tơ vương
 Còn bề bộn những gió sương bụi đời
 Còn mền cảnh, còn yêu người
 Xác phàm tâm tịnh kiệm lời cần kiêng.*

*Còn ta với một niềm riêng...
 Cánh hoa sắp rụng, ngày nghiêng vào chiều!*

Non nước quê tôi

ĐINH VĂN CHIÊM

*Một vùng non nước quê tôi
 Diễm đến du lịch người người ghé thăm
 Phủ Đồi cửa Phật tĩnh tâm
 Thập phương tìm đến quanh năm lễ Thần*

*Thác Mây núi khách dừng chân
 Mời người thưởng ngoạn Phong Vân nơi này
 Hồ Đồng Chương nước soi mây
 Đồi thông cao vút đêm ngày gió reo*

*Sân gôn trải rộng chân đèo
 Nơi khách du lịch ngắm chiều hoàng hôn
 Mường em nhộn nhịp thôn Sơn
 Thành thang đường lớn thông thương mọi vùng*

*Cúc Phương nổi tiếng đã từng
 Đón khách quốc tế thăm rừng nguyên sinh
 Người đi du lịch Ninh Bình
 Vùng cao phở núi nghĩa tình vẫn vương.*

Đong đầy tháng Giêng

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

*Mẹ ơi còn mẹ còn quê
 Còn mùa xuân lối đi về tháng Giêng
 Về đây có khoáng trời riêng
 Gỡ mùi hoa bưởi thơm nghiêng tóc mềm*

*Tiếng chim gọi vịt dài thêm
 Kêu đi cho bỏ từng đêm nhớ nhà
 Cũng may còn có mẹ già
 Để trông để ngắm để mà nhớ thương*

*Tháng Giêng hoa bưởi thơm hương
 Bên ô cửa mẹ vẫn thường ngồi đây
 Hình dung ngày Tết sum vầy
 Mong sao năm mới đủ đầy ấm no*

*Con đi qua tuổi học trò
 Con đi qua những hẹn hò đam mê
 Giờ về bên mẹ bên quê
 Niềm vui tan giữa bộn bề nhớ nhung.*

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

3 triệu chứng cảnh báo ung thư xuất hiện vào buổi sáng

Theo các chuyên gia, một số cảm giác khi thức dậy vào buổi sáng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư.

Mọi người thường được khuyên nên đi khám bác sĩ nếu bị đau họng hoặc ho kéo dài. "Những người hút thuốc thường thức dậy với cơn ho vào buổi sáng. Tuy nhiên, tình trạng ho dai dẳng kéo dài hơn 2 tuần nên được kiểm tra", bác sĩ Abbas Kanani giải thích.

Ho dai dẳng có thể là dấu hiệu cảnh báo quan trọng của ung thư phổi, trong khi đau họng có thể là dấu hiệu của ung thư vòm họng, thanh quản hoặc tuyến giáp.

Triệu chứng thứ ba vào sáng sớm cần chú ý là mệt mỏi, đặc biệt nếu bạn cảm thấy kiệt sức suốt cả ngày. "Cảm thấy hơi uể oải vào buổi sáng là bình thường, nhưng nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài suốt cả ngày là dấu hiệu bất thường", bác sĩ

Abbas Kanani cho biết thêm.

Mệt mỏi dai dẳng là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh ung thư, đặc biệt nếu kèm theo các triệu chứng khác như đổ mồ hôi đêm.

Đổ mồ hôi vào ban đêm có thể là dấu hiệu sớm của một số bệnh ung thư, đáng chú ý nhất là u lympho, một loại ung thư máu. Nếu các triệu chứng này kéo dài, bạn nên đi gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân.

Ung thư khiến các tế bào ở một bộ phận cụ thể của cơ thể phát triển và sinh sản không kiểm soát. Nếu không được điều trị, các tế bào ung thư có thể xâm lấn và phá hủy các mô xung quanh. Phát hiện sớm các triệu chứng ung thư sẽ làm tăng cơ hội điều trị thành công.

"Xuất hiện các triệu chứng kể trên không có nghĩa là bị ung thư, vì chúng cũng có thể là triệu chứng phổ biến của nhiều loại bệnh khác. Cách tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra để ngăn chặn những tình huống xấu nhất", bác sĩ Abbas Kanani khuyên.

(Theo Sức khỏe và Đời sống)

Những phần tiền nhỏ, bộ quần áo mới, suất học bổng, thùng sữa... kịp thời trao tặng đến những mảnh đời khó đã thấp sáng niềm tin, viết lên nhiều câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Quan trọng nữa, hoạt động tích cực của các nhóm, câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện còn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, nhân lên nhiều việc làm ý nghĩa, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái.

Bé Mai Thị Yến, sinh năm 2012 ở xã Yên Nhân (huyện Yên Mô). Thời điểm này năm trước, Yến cũng đang vui vẻ học hành cùng bạn bè, thầy cô ở trường. Năm nay, nơi Yến ở lại là bệnh viện, trong tình trạng bệnh khá phức tạp. Theo lời chia sẻ của anh Mai Văn Hải, bố bé Yến: Từ tháng 6/2024, cháu được phát hiện mắc căn bệnh máu trắng. Quá sốc vì con bé còn rất nhỏ, nhưng vợ chồng động viên nhau dồn tất cả mọi thứ để chăm lo cho cháu. Bình thường, anh Hải đi làm phụ hồ, vợ anh làm công nhân. Khi con ốm, cả hai vợ chồng phải nghỉ việc để thay nhau chăm sóc cho con và lo toan vay mượn họ hàng để đóng tiền viện phí. "Bệnh của cháu trở nặng, có lúc rất phức tạp, phải ở phòng cấp cứu thường xuyên. Chặng đường phía trước còn rất dài và gian khó, nhưng chúng tôi động viên nhau cố gắng hết sức để con có cơ hội được phục hồi. Vừa rồi, gia đình được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và CLB Thiện Tâm Yên Mô đại diện cho các nhà hảo tâm tới thăm, trao cho bé Yến số tiền gần 11 triệu đồng. Gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm, đồng hành và tiếp sức của các nhà hảo tâm"- anh Hải chia sẻ.

Cũng trong những ngày đầu xuân mới, nhóm Nối vòng

Cánh tay nối dài trong hoạt động thiện nguyện



CLB Thấp sáng niềm tin xã Khánh Thành (Yên Khánh) phối hợp tổ chức chương trình gói bánh chưng tặng người nghèo dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

tay lớn-nơi quy tụ nhiều tấm lòng nhân ái trong cả nước đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Xuân yêu thương, trao 160 suất quà cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Gia Viễn. Được tận tay nhận món quà ý nghĩa trong những ngày đầu năm, em Bùi Minh cảm thấy thật ấm lòng. Minh chia sẻ: Phần quà của các nhà hảo tâm không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp chúng em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, vững bước trong cuộc sống.

Theo chia sẻ của đại diện nhóm Nối vòng tay lớn, các thành viên trong nhóm có cả những người có trẻ bị khuyết tật. Họ quá thấu hiểu những khó khăn, nhọc nhằn của bản thân và gia đình phải đối diện và vượt qua như thế nào để tìm kiếm sự ổn định trong cuộc sống. Vì vậy, không chỉ là những món quà vật chất được trao tặng tận tay các em, ở trong chương trình này, các em cũng đã được nghe các thành viên trong nhóm chia sẻ những câu chuyện thực tế, ghi nhận hành trình gian nan vượt lên số phận của những gia

đình có trẻ khuyết tật. Trong đó, có nhiều gia đình đã gạt hái được quả ngọt, bằng chính sự phục hồi về thể chất, sự tự tin, bản lĩnh về tâm hồn; từ đó, có động lực mạnh mẽ để các em vươn lên hòa nhập với cộng đồng... Cũng thông qua các hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi mong muốn được lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, để cùng kết nối với các nhà hảo tâm, chung tay tạo nguồn lực để thực hiện được nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ khuyết tật nói riêng, dành cho người yếu thế nói chung.

Với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Khánh thì CLB Thấp sáng niềm tin xã Khánh Thành đã trở thành cái tên rất quen thuộc, thân thương. CLB do chị Cù Ánh Tuyết cùng những người có đam mê, trách nhiệm với công tác nhân đạo thành lập. Từ khi được thành lập, CLB đã tích cực kết nối, chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn từ miền xuôi lên miền ngược thông qua nhiều hoạt động như: Tặng quà dịp lễ, Tết; hỗ trợ quần áo; tặng đồ dùng gia đình, phiên chợ không đồng, cứu trợ khẩn cấp... Chị Tuyết cho biết: trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, CLB đã thực hiện việc trao quà, hỗ trợ tiền, thực phẩm... cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng. Khoản tiền không lớn, nhưng thực sự mang lại niềm vui cho người nghèo. Riêng hoạt động tặng quần áo cho người nghèo là một trong những hoạt động thiện nguyện được CLB Thấp sáng niềm tin tổ chức quanh năm, nhưng chủ yếu là gửi lên cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao. CLB cũng đã từng phối hợp với địa phương, tổ chức phiên chợ "0 đồng", trong đó chủ yếu là cung cấp quần, áo do các nhà hảo tâm tặng cho bà con địa phương. Không chỉ là những món đồ dành tặng cho bà con, mà quan trọng nữa là bằng nghĩa cử cao đẹp, tình cảm và sự sẻ

Thoát nghèo nhờ nuôi chim bồ câu



Bà Bùi Thị Nho chia sẻ hiệu quả của mô hình nuôi chim bồ câu với cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Mô.

Nhờ ý chí vươn lên, chịu khó học hỏi và sự trợ lực từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), bà Bùi Thị Nho (xóm 2A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh) đã vươn lên thoát nghèo thành công với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp.

Cũng như nhiều hộ dân khác ở địa phương, vợ chồng bà Nho, ông Bình xây dựng kinh tế gia đình từ mấy sào ruộng kết hợp chăn nuôi gà, lợn và đi làm thuê bên ngoài. Tuy nhiên, đất đai ít, tuổi cao lại thường xuyên đau yếu bệnh tật nên dù cố gắng hết sức, cuộc sống vẫn nghèo khó.

Trần trở tìm cho mình một con đường đi thích hợp, bà Nho vô tình biết đến mô hình nuôi chim bồ câu Pháp cho hiệu quả kinh tế cao. Từ đó bà quyết tâm theo đuổi cách làm này. Ban đầu do vốn ít, chưa có kinh nghiệm, bà chỉ nuôi thử nghiệm 20 đôi bồ câu Pháp bố mẹ. Trong quá

trình nuôi, bà nhận thấy loài chim này dễ chăm sóc, khả năng nhân giống nhanh, đầu ra ổn định, diện tích chăn nuôi nhỏ... Vì thế bà đã bàn bạc với chồng mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH đầu tư mua thêm giống và mở mang chuồng trại.

Đưa chúng tôi đi tham quan trại chim, bà Nho phấn khởi chia sẻ: Chim bồ câu Pháp dễ nuôi. Tuy nhiên, muốn chim sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất ổn định thì quan trọng nhất là khâu chọn giống và ghép đôi. Cần chọn những con bồ câu giống có lông bụng dày mượt, không có dị tật, lanh lợi. Bên cạnh đó, chuồng nuôi phải cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh, có đủ ánh sáng mặt trời chiếu vào, có ổ cho chim mái đẻ trứng. Về thức ăn, thuộc vào từng giai đoạn sinh trưởng của chim mà có thể dùng nhiều loại thức ăn như đậu, lúa, gạo, đồng thời cần bổ sung cho chúng thêm một số loại thức ăn giàu khoáng chất, vitamin và tiêm thuốc phòng bệnh đúng định kỳ. Chim nuôi khoảng 6 tháng là bắt đầu sinh sản, một cặp chim bồ câu có

chia ấy sẽ góp phần kết nối, lan tỏa việc làm nhân ái trong cộng đồng.

Những năm qua, công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo được các cấp hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh ta triển khai tích cực, kịp thời và đạt kết quả cao. Từ đó, đã kết nối ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia các hoạt động nhân đạo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 20 nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện. Trong đó, có nhiều câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện rất năng nổ, tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo như: CLB Cháo thiện tâm Yên Mô, CLB Nồi cháo yêu thương Kim Sơn; CLB Tình bạn, CLB ước mơ xanh, CLB thấp sáng niềm tin... Từ sự chung tay kết nối ấy, đã tạo được nguồn lực lớn, chăm lo tốt hơn cho những người yếu thế, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2016 đến nay, đã có hàng nghìn địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ, với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng, trong đó có rất nhiều địa chỉ được các nhóm, CLB nhận hỗ trợ hàng tháng.

Đánh giá về những đóng góp của các nhóm, CLB thiện nguyện, ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ: Mỗi một nhà hảo tâm là một tấm gương sáng, họ đã kết nối với nhau để cùng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần xây dựng một cộng đồng hạnh phúc. Ngoài việc chung tay đóng góp, tạo nguồn lực giúp đỡ người khó khăn thì những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ý nghĩa như: ủng hộ ngày công giúp xây, sửa nhà tình nghĩa, giúp thu hoạch hoa màu, giúp việc nhà, ủng hộ giống vốn giúp nhau phát triển kinh tế, chăm sóc người cô đơn khi nằm viện, lo mai táng cho người cô đơn khi họ qua đời; ủng hộ xây dựng các loại quỹ: Khuyến học, an sinh xã hội và các phong trào khác do các cấp, các ngành phát động... Sự chung tay, góp sức của những tấm lòng hảo tâm đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: ĐÀO HẰNG

Chung tay cứu người bệnh bằng những giọt máu quý giá



"Giọt hồng-Blouse trắng"- chương trình hiến máu tình nguyện do ngành Y tế tổ chức hàng năm thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên y tế các đơn vị trong ngành tham gia. Qua đó thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với những người bệnh đang mong chờ sự giúp đỡ của các thầy thuốc áo trắng.

Lần đầu tiên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng-Blouse trắng", anh Đỗ Văn Hoàng, Phòng Kế hoạch điều dưỡng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình cảm thấy vui vì được cùng các đồng nghiệp tham gia hoạt động ý nghĩa, đem lại sức khỏe, niềm vui cho người bệnh. Anh Hoàng chia sẻ: Tôi mới công tác tại Bệnh viện được 1 năm nên đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện. Phong trào này được các đồng nghiệp tại Bệnh viện hưởng ứng rất nhiệt tình nên khi thấy có thông báo về chương trình, tôi đăng ký tham gia ngay. Sức khỏe tốt, còn trẻ nên việc cung cấp 1 đơn vị máu không thấy ảnh hưởng hay thay đổi gì. Tôi nghĩ với bản thân tôi, sẽ còn tham gia dài dài các chương trình hiến máu tình nguyện để có cơ hội được cứu giúp người bệnh theo cách ý nghĩa và thiết thực như thế này...

Tại chương trình hiến máu tình nguyện năm nay, nhiều gương mặt là cán bộ, nhân viên y tế các đơn vị trong ngành đã có "thâm niên" tham gia hiến máu lại tiếp tục có mặt. Có những cán bộ y tế là vợ chồng, anh chị em ruột cùng tham gia. Có những người đã tuyên truyền, động viên được bạn bè, hàng xóm tham gia, góp phần lan tỏa ý nghĩa của việc làm mang đậm tính cộng đồng này. Anh Phạm Nguyễn Hoàng, công nhân Công ty Hyundai Thành Công cho biết: Tôi được bạn công tác trong ngành Y tế và là thành viên câu lạc bộ "Hiến máu tình nguyện Blouse trắng +" kể chuyện về hoạt động hiến máu tình nguyện của ngành vào mỗi dịp đầu xuân nên tôi quyết định tham gia. Mỗi đơn vị máu hiến

tặng của mình có thể cứu sống nhiều người, đó là điều ý nghĩa nhất mà tôi cũng như các bạn có thể làm để mang lại niềm vui, hy vọng cho người khác...

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của ngành Y tế Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phong trào hiến máu nhân đạo, với gần 100 y, bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện tham gia chương trình trong năm nay. Bác sĩ Quách Ánh Ngọc, Phó Trưởng Khoa Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Là người làm trong ngành y, tôi hiểu hơn ai hết giá trị của từng giọt máu. Mỗi ngày, tại các bệnh viện trên cả nước, hàng ngàn bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống. Họ có thể là bệnh nhân cấp cứu do tai nạn, sản phụ gặp biến chứng khi sinh nở, hoặc những người mắc bệnh hiểm nghèo cần truyền máu thường xuyên. Đối với họ, những giọt máu quý giá mà các tình nguyện viên trao tặng không chỉ là một món quà mà còn là cơ hội để tiếp tục sống, để có thể trở về với gia đình, người thân. Hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của những người mang trên mình sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Như tại Khoa huyết học và truyền máu, dịp trước Tết Nguyên đán, trước tình trạng ngân hàng máu của bệnh viện đang cạn kiệt, nhất là nhóm máu O, trong khi nhiều bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp. Đã có gần 50 đơn vị máu đã được trao tặng kịp thời nhờ sự chung tay của các tình nguyện viên nhóm máu O. Trước Tết Nguyên đán, Khoa đã tiếp nhận khoảng 440 đơn vị máu, nhưng số máu truyền trong dịp Tết cho bệnh nhân đã hết hơn 300 đơn vị. Chỉ trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 Tết đã truyền hơn 120 đơn vị máu cho các trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, sơ gan... Do đó, có những thời điểm vừa tham gia cấp cứu bệnh nhân, các y, bác sĩ trong Khoa còn tham gia hiến máu để kịp thời cung cấp những đơn

vị máu thuộc nhóm máu bệnh nhân đang cần.

Với tinh thần sẻ chia, hết lòng vì người bệnh, phong trào hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các y, bác sĩ, đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một truyền thống tốt đẹp, kết nối yêu thương và gieo mầm hy vọng cho những bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ. Tại Khoa Huyết học và truyền máu, 17 cán bộ, nhân viên của Khoa đều tham gia hiến máu tại các chương trình và hiến máu đột xuất. Mỗi người đều coi đó là trách nhiệm, là sự sẻ chia, là việc ý nghĩa nên làm. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, không chỉ dừng lại ở những đợt hiến máu tình nguyện, Bệnh viện còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo nguồn máu cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân như: thành lập "Tổ hiến máu cấp cứu" và tham gia CLB "Ngân hàng máu sống", sẵn sàng hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp; duy trì kết nối với người có nhóm máu hiếm, đảm bảo kịp thời huy động khi cần thiết; phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo...

Đồng chí Ngô Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Nhiều năm nay, hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của các đơn vị ngành y tế tỉnh Ninh Bình. Đây là việc làm thiết thực, đáp ứng yêu cầu công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi cần tại các bệnh viện, cơ sở y tế, hình thành nét đẹp văn hóa "Hiến máu cứu người" ở địa phương. Phong trào đã giúp khắc phục tình trạng thiếu máu, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, góp phần vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đây cũng là dịp tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người cũng như phát huy tinh thần tương thân, tương ái, mong muốn chia sẻ, trao tặng những giọt máu hồng quý giá đến người bệnh.

Bài, ảnh: LÝ NHÂN

thể đẻ tới 7-8 lứa/năm, mỗi lứa 2 trứng. Thời gian ấp trứng trung bình từ 18-20 ngày. Sau khi chim nở khoảng 20-28 ngày thì xuất bán chim thịt và khoảng 2 tháng đối với chim giống.

Chim bồ câu là thực phẩm bổ dưỡng, thơm ngon, giá thành vừa phải nên nhu cầu của thị trường rất dồi dào. Hiện nay, sau 4 năm gây dựng mô hình, gia đình bà Nho đã có hơn 200 cặp chim bồ mẹ, mỗi tháng bà xuất bán ra thị trường khoảng 50 đôi chim thịt, chủ yếu cho các nhà hàng, cơ sở bán thực phẩm dinh dưỡng... Với giá bán dao động từ 160-200 nghìn đồng/đôi, sau khi trừ chi phí, thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, gia đình bà Nho còn là địa chỉ cung cấp chim giống uy tín cho bà con trong, ngoài địa phương.

Từ đồng vốn nhỏ của Ngân hàng CSXH và ý chí nghị lực vươn lên, gia đình bà Bùi Thị Nho đã từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Điều đó cho thấy, chỉ cần kiên trì, cần mẫn trong lao động và có hướng đi đúng, nông dân có thể vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỰU

Vừa qua, người yêu cờ vua Ninh Bình rất phấn khởi khi kỳ thủ trẻ Nguyễn Ngọc Hiến giành ngôi vô địch nội dung cờ chớp G16 trong khuôn khổ Giải Vô địch Cờ nhanh, Cờ chớp Thế giới lứa tuổi 14-16-18 tại Slovenia. Câu chuyện của Ngọc Hiến không chỉ là việc em giành huy chương tại một giải đấu lớn mà nó là kết quả của một quá trình gieo mầm tài năng.

Câu chuyện gieo mầm tài năng của cờ vua là một hành trình dài. Khởi đầu là câu chuyện những người làm chuyên môn phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn thành phố mở các lớp cờ vua. Các bé học cờ theo kiểu vừa học vừa chơi. Việc làm tưởng như ngẫu nhiên ấy thực chất là khởi đầu của quá trình gieo mầm những hạt giống đầu tiên cho cờ vua. Những hạt mầm ấy qua thời gian cứ nảy nở, lớn dần cùng với niềm đam mê môn thể thao trí tuệ. Các bé được cọ sát, nhân lên niềm đam mê môn cờ vua qua các giải thể thao hè của thành phố Ninh Bình (cũ), giải vô địch cờ vua lứa tuổi mầm non, rồi các mùa Hội khỏe Phù Đổng của ngành Giáo dục và Đào tạo... Từ các "va chạm" ấy, các nhà chuyên môn phát hiện ra những tài năng cờ vua và tuyển chọn, đào tạo vận động viên chuyên nghiệp. Những kỳ thủ trẻ của cờ vua Ninh Bình như: Nguyễn Hồng Ngọc, Vũ Bùi Thị Thanh Vân, Đỗ An Hòa, Lê Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Khánh Vân, Bùi

CỜ vua Ninh Bình: Từ ươm mầm tài năng đến huy chương Vàng quốc tế



Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Hiến (người đứng giữa) tại sân bay Nội Bài sau khi giành Huy chương Vàng giải trẻ thế giới trở về.

Thị Ngọc Chi, Phạm Công Minh... hầu hết đều được phát hiện, tuyển chọn theo con đường ấy. Tuy nhiên theo các nhà chuyên môn, từ khi phát hiện một vận động viên đưa về đào tạo qua các lớp: tạm tuyển, năng khiếu nghiệp dư, năng khiếu tập trung, tuyển

trẻ đến khi bắt đầu thi đấu có khi phải mất 5-7 năm. Những người làm công tác chuyên môn nếu không kiên trì khó mà có được thành quả. Đó là chỉ mới bắt đầu có thể thi đấu, còn từ khi có huy chương cấp tỉnh đến huy chương Vàng trong nước, khu vực và thế giới

là cả một quá trình dài.

Đối với trường hợp kỳ thủ trẻ Nguyễn Ngọc Hiến, trước khi đến với tám huy chương Vàng giải trẻ thế giới đầy danh giá, vận động viên nhí này cũng đã trải qua quá trình dài nỗ lực. Hiến đã được các huấn luyện viên cho làm quen với

các giải đấu từ thấp lên cao như: Giải các lứa tuổi, giải trẻ mở rộng, giải vô địch các câu lạc bộ, giải vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch các câu lạc bộ khu vực Đông Nam Á... Chính các giải này giúp vận động viên nhí này cọ sát, trưởng thành về mặt tâm lý, kinh nghiệm thi đấu, làm quen với áp lực tại các giải đấu lớn. Tiền đề này chính là những viên gạch lát đầu tiên đưa em đến với con đường thành công.

Tại các giải đấu trường, những người làm công tác huấn luyện cũng có những bài học kinh nghiệm chuyên môn cần thiết. Bởi trước khi có giải vàng của Nguyễn Ngọc Hiến, cờ vua Ninh Bình cũng từng bước chinh phục các nấc thang thế giới với giải Huy chương Bạc của Nguyễn Hồng Ngọc nội dung cá nhân nữ, lứa tuổi U18 tại Giải Cờ vua trẻ thế giới năm 2017; Huy chương Bạc nhóm tuổi 16 của Vũ Bùi Thị Thanh Vân tại Cúp Cờ vua trẻ thế giới năm 2021... Thành tích của Nguyễn Ngọc Hiến không chỉ là một thành tựu mà là kết quả của một quá trình đầu tư lâu dài, đào tạo nghiêm túc, bài bản và một chiến lược huấn luyện vận động viên dài hơi. Trở lại câu chuyện

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN GIA VIỄN

Quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế



Mô hình nuôi cá nước ngọt tại gia đình ông Nguyễn Xuân Khoa, thôn Xuân Lai, xã Tiến Thắng.

Với phương châm hướng về cơ sở, những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Gia Viễn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm, giúp hội viên phát triển kinh tế, mở rộng nhiều mô hình kinh tế theo hướng nông nghiệp sạch, đạt tiêu chuẩn OCOP có giá trị thu nhập cao.

Phát huy lợi thế địa phương trong nuôi thủy sản nước ngọt, gần 10 năm nay, gia đình ông Nguyễn Xuân Khoa, hội viên nông dân thôn Xuân Lai, xã Tiến Thắng đã chọn nuôi cá nước ngọt truyền thống làm hướng phát triển kinh tế gia đình. Mô hình cho thu nhập bình quân mỗi năm khoảng 200 triệu đồng. Ông Khoa cho biết: Gia đình tôi đã đầu tư 5 ao nuôi cá nước ngọt truyền thống trên diện tích đất là hơn 4.000 m². Cùng với nguồn vốn của gia đình và nguồn vốn vay từ kênh Hội Nông

dân xã để phát triển kinh tế, gia đình tôi đầu tư cải tạo ao nuôi đúng kỹ thuật, lựa chọn thức ăn tại những địa chỉ tin cậy, được chứng nhận đủ tiêu chuẩn theo quy định; lựa chọn con giống khỏe mạnh và tuân thủ các quy trình kỹ thuật nên giúp cá trong ao khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh hơn, cho nguồn thu ổn định.

Lựa chọn mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mô hình nông nghiệp sạch là xu hướng chính của nhiều hộ dân huyện Gia Viễn. Ông Vũ Đại Đường, thôn Vũ Đại, xã Gia Xuân cho biết: Tận dụng 400 m² đất vườn của gia đình, hơn 5 năm qua, gia đình tôi đã chọn trồng hoa trong nhà lưới, sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc thảo dược tự chế để hạn chế sự tấn công của sâu bệnh hại và chủ động được thu hoạch hoa mỗi lứa. Mỗi năm, tôi trồng 4 vụ hoa luân canh theo vụ, cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, tôi đã hỗ trợ những hộ nông dân có nhu cầu về giống, kỹ thuật trồng hoa, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Huyện Gia Viễn có tổng diện tích gieo trồng đạt 10.421 ha; số lượng gia súc, gia cầm trên 622.000 con; diện tích nuôi trồng thủy sản là trên 2.670 ha.

Ươm mầm tài năng từ phong trào ban đầu, ngay cả những khâu như mở các lớp cờ vua từ các trường mầm non, các nhà chuyên môn cũng đã phải làm một cách quy mô, bài bản. Không thể có ngôi nhà vững chãi nếu không có những viên đá đầu tiên ngay ngắn cho phần móng. Tuy nhiên đích đến của cờ vua thành tích cao Ninh Bình không chỉ là giải trẻ mà chính là những tấm huy chương tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, hay cao hơn nữa là thi đấu tại SeaGames. Điều này cần thời gian và có sự đầu tư dài hạn và kiên trì. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phụ trách môn cờ của Cục TDTT, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam khi được hỏi về trường hợp vận động viên Nguyễn Ngọc Hiền cũng chia sẻ: Em Hiền tham gia giải đấu vừa qua là giải có chuyên môn rất tốt, khi mỗi kỳ thủ các quốc gia phải trải qua 22 ván đấu, như vậy hoàn toàn không có chuyện may rủi. Chỉ những kỳ thủ thực sự tài năng mới vượt qua được đối thủ trong toàn bộ 22 ván đấu quốc tế. Nguyễn Ngọc Hiền là kỳ thủ có tố chất tốt, tâm lý thi đấu vững vàng, tác phong chuyên nghiệp, có nhiều tiềm năng để phát triển. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng trí tuệ của em cần có đầu tư mạnh mẽ, kịp thời. Đối với em Nguyễn Ngọc Hiền, cần tạo điều kiện tham gia nhiều giải đấu lớn của quốc tế để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm với các đối thủ lớn, chỉ có thi đấu nhiều thì năng lực cá nhân mới hoàn thiện được.

Qua câu chuyện của nhà vô địch trẻ thế giới Nguyễn Ngọc Hiền đã minh chứng cho năng lực đào tạo vận động viên trẻ của cờ vua Ninh Bình. Rõ ràng, Ninh Bình đã có những kỳ thủ trẻ tài năng với huy chương Vàng thế giới. Vậy làm thế nào để biến những tài năng trẻ trở thành những kỳ thủ mang về huy chương thì người hâm mộ cờ vua Ninh Bình chờ đợi câu trả lời của những người làm thể thao trong tương lai.

Bài, ảnh: MAI PHƯƠNG

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Gia Viễn đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan để khai thác, vận động tạo nguồn lực cho Hội hoạt động, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tạo điều kiện cho hội viên trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Trong năm 2024, thông qua Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội đã giúp cho 324 hộ nông dân vay phát triển kinh tế, thông qua 22 dự án, trong đó chăn nuôi chiếm 40%, nuôi trồng thủy sản chiếm 60%. Cùng với đó, các cấp Hội còn làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho hơn 4.600 hộ vay với tổng dư nợ trên 560 tỷ đồng. Các hộ vay sử dụng vốn vay phát triển sản xuất góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Hội còn đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Phong trào đã khích lệ, động viên hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, đưa các loại giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; xây dựng cánh đồng kiểu mẫu, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại có thu nhập cao. Năm 2024, toàn huyện có hơn 7 nghìn hộ đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, cuối năm có 3.259 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH

GIẢI BÓNG CHUYỀN CÚP HOA LƯ-BÌNH ĐIỀN

Sức hấp dẫn của giải đấu mang thương hiệu thể thao Ninh Bình



Ngày 4/3 tới đây, Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ XIX sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Đây là dịp người yêu bóng chuyền trong và ngoài tỉnh được chứng kiến những trận cầu "đỉnh" của những đội bóng tên tuổi.

Đến hẹn cứ vào độ tháng 3, Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lại khai màn. Giải năm nay chờ đón sự tham gia của nhiều đội bóng lớn trong làng bóng chuyền chuyên nghiệp Việt Nam. Theo Ban Tổ chức Giải, năm nay có 12 đội bóng cả nam và nữ tham gia thi đấu. Ở bảng nam có những cái tên như: LP Bank Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An. Ở bảng nữ là các đội: LP Bank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, VietinBank, Geleximco Thái Bình, Bộ Tư lệnh Thông tin, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Không phải ngẫu nhiên mà những đội bóng lớn như Biên Phòng, Thể Công đều đặn góp mặt tại các kỳ giải của Ninh Bình. Cũng không phải ngẫu nhiên mà những đội bóng ở rất xa như: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Long An (nam), VTV Bình Điền Long An (nữ) không quản đường xá xa xôi lặn lội đến dự giải. Mấu chốt nằm ở chỗ qua Giải này các đội thu được lợi ích về chuyên môn rất lớn. Bởi Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ XIX quy tụ nhiều đội bóng nhiều năm xếp ở top đầu của Giải bóng chuyền quốc gia. Do đó, muốn cải thiện trình độ thi đấu, không gì bổ ích bằng việc cho đội quân của mình thi đấu với các đối thủ có trình độ cao hơn. Ngoài ra, Ninh Bình là tỉnh có điều kiện cơ sở vật chất sân bãi, nhà tập tương đối tốt, do đó nhiều đội bóng rất muốn đến Ninh Bình tập huấn. Giải Bóng

chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ XIX chính là một cơ hội cho các đội bóng.

Giải bóng chuyền tổ chức tại Ninh Bình không những có sân bãi, nhà tập tốt mà những nhà tổ chức thi đấu Ninh Bình có kinh nghiệm tổ chức thi đấu rất tốt do thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao. Mỗi kỳ giải là mỗi kỳ đơn vị chủ nhà gây sự ngạc nhiên và tạo được ấn tượng với các đội bóng khác. Đó cũng là lý do mà nhiều đội bóng đã đăng ký thi đấu tại giải đấu truyền thống của thể thao Ninh Bình. Ngoài ra, còn có một lý do khách quan đó là vào ngày 22/3 tới đây, Vòng I Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ khởi tranh. Vì lẽ đó trước giải quan trọng này, các câu lạc bộ đều tích cực "khảo quân", hoàn thiện các bài tập chiến thuật, kiểm tra thể lực của các tuyển thủ, mức độ thích ứng của vị trí trên sân... Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ XIX, với lịch thi đấu bắt đầu từ 4/3, đây là cơ hội rất tốt để các đội bóng kiểm tra phong độ của các tay đập của họ trước khi vào vòng I. Một chiến thắng trước các đối thủ lớn để giành lợi thế tâm lý hay chỉ ít sự cọ xát, làm quen với các đối thủ mà họ chắc chắn sẽ phải gặp là điều mà tất cả các đội bóng đều mong muốn khi đến với giải này. Bởi vậy mà Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ XIX được nhiều nhà chuyên môn đánh giá là giải "tiên vô địch quốc gia". Tất nhiên những đội bóng lớn không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Đó cũng là lý do vì sao có những cái tên: Biên Phòng, Thể Công (nam); VTV Bình Điền Long An, VietinBank, Geleximco Thái Bình, Bộ Tư lệnh Thông tin (nữ) đều hội quân ở Ninh Bình. Dẫu họ đến dự giải với bất cứ lý do gì thì cuộc đối đầu của các ông

Đội tuyển bóng chuyền Biên Phòng tập luyện chuẩn bị cho Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ XIX.

Ảnh: MINH QUANG

lớn trong làng bóng chuyền quốc nội bao giờ cũng mang lại cho giải sức hấp dẫn đặc biệt.

Theo lịch thi đấu trong ngày khai mạc, hai đội nam nữ chủ nhà LP Bank Ninh Bình đều có trận ra quân. Đội nam gặp tuyển nam Hà Nội trong trận đấu sớm vào hồi 17h30', trong khi đội nữ sẽ gặp đối thủ Geleximco Thái Bình trong trận đấu ngay sau lễ khai mạc Giải. Với tư cách là đội chủ nhà của Giải, vì "màu cờ sắc áo" nên từ nhiều ngày nay hai đội nam và nữ chủ nhà đã có sự chuẩn bị kỹ cho Giải lần này. Hai vị chiến tướng là Bùi Trung Thảo (đội nam) và Thái Thanh Tùng (đội nữ) đã "kích hoạt" chế độ tập luyện chuẩn bị Giải cho đội quân của mình. Theo một nguồn tin riêng, ở giải này đội nữ LP Bank Ninh Bình không có sự thay đổi nhiều. Tuy nhiên ở đội nam huấn luyện viên Bùi Trung Thảo sẽ sử dụng đội hình với nhiều tuyển thủ trẻ. Bởi đội nam LP Bank Ninh Bình sau khi lên đến đỉnh cao thì nhiều nam tuyển thủ đã xuống tuổi, ông Thảo dù muốn dù không cũng buộc phải đôn các tay đập trẻ lên thay thế. Dù đội đã được thi đấu cọ xát với nhiều đối thủ nhưng giải này vẫn là một giải mà nhà cầm quân Bùi Trung Thảo muốn các học trò của mình phải làm quen với áp lực thi đấu đỉnh cao, làm quen với việc đối mặt với các đối thủ của các đội bóng lớn. Những đối thủ mà các học trò của ông không thể không gặp khi bước vào Vòng I giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Với tất cả những lý do đó, Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ XIX năm 2025 có thừa sức hấp dẫn, mời gọi những người yêu bóng chuyền tới sân thưởng thức.

MAI PHƯƠNG

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Phương pháp thành công

Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: "Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?"

Một người nói: "Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ".

Người khác nói: "Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất".

Một người khác lại nói: "Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất".

Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: "Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia".

Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.

(Theo vtv.vn)



Vẻ đẹp Khu du lịch hang Múa.

Ảnh: VŨ ĐỨC PHƯƠNG



Tháng đầu nhiệm kỳ và những "cơn địa chấn" từ Nhà Trắng

Khuấy động, khuyếch đảo nước Mỹ và thế giới là những ngôn từ mà dư luận nhắc tới nhiều khi nói về tháng đầu tiên cầm quyền trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của chính trị gia-tỷ phú Donald Trump.

Vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ đã vượt qua những người tiền nhiệm của mình về số lượng các sắc lệnh hành pháp mà ông ký trên vai trò người đứng đầu Nhà Trắng. Theo thống kê của tờ Financial Times, chỉ trong vòng 1 tháng qua kể từ ngày nhậm chức (20/1/2025), ông Donald Trump đã ban hành 73 sắc lệnh với ảnh hưởng bao trùm lên nhiều cơ quan và chính sách của nước Mỹ, trong đó có những sắc lệnh đang đứng trước những tranh cãi và thách thức về mặt pháp lý.

Trong "cơn lốc" các sắc lệnh hành pháp, các vụ kiện tụng và tranh cãi ấy, quyết định gây ảnh hưởng sâu sắc nhất tới nước Mỹ có lẽ là việc ông Donald Trump ký sắc lệnh thành lập Ban Hiệu suất chính phủ (DOGD) nhằm cải cách toàn diện bộ máy hành chính liên bang, giảm chi tiêu lãng phí và trao quyền dẫn dắt cơ quan này cho tỷ phú Elon Musk. Kế hoạch cắt giảm triệt để bộ máy hành chính công của DOGD đã dẫn tới việc hơn 10.000 nhân viên liên bang ở Mỹ bị sa thải, bao gồm cả các nhân viên của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và đến giữa tháng 2 kế hoạch này vẫn tiếp tục lan rộng. Theo tờ Chicago Tribune, những người có khả năng mất việc bao gồm các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, chuyên gia cơ sở hạ tầng năng lượng, nhân viên ngoại giao, đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), công tố viên, chuyên gia dữ liệu giáo dục và nông nghiệp,

nhân viên cứu trợ ở nước ngoài và thậm chí cả các cán bộ nhân sự - những người trước đây chuyên quản lý việc sa thải người khác.

Người ta cũng chưa thể quên rằng, chỉ trong tuần đầu tiên sau lễ nhậm chức của ông Donald Trump, Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ như một phần trong chiến dịch trấn áp người nhập cư trái phép mà ông từng hứa.

Giữa lúc chính sách có nhiều biến động, các dữ liệu kinh tế mới nhất có thể gây ra một số lo ngại cho Nhà Trắng, điển hình là tình trạng lạm phát dai dẳng tại Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump từng đưa ra lời hứa quan trọng với các cử tri, đó là giảm lạm phát. Mặc dù vẫn còn quá sớm để thấy được tác động thực sự từ các chính sách mà ông Donald Trump đưa ra trong tháng đầu tiên tiếp quản Nhà Trắng, song rõ ràng lạm phát vẫn là thách thức cứng đầu đối với nước Mỹ. Trong tháng 1-2025, chỉ số giá tiêu dùng tại xứ cờ hoa đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và điều này phần nào được thúc đẩy bởi giá trứng tăng vọt sau khi nông dân trên khắp nước Mỹ phải tiêu hủy hàng triệu con gà để ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan. Dĩ nhiên, điều này chẳng giúp ích gì cho sự nổi tiếng và uy tín của ông Donald Trump. Bằng chứng là kết quả cuộc thăm dò dư luận do SSRS và CNN mới công bố cho thấy, phần lớn người Mỹ được hỏi (62%) nói rằng ông Donald Trump chưa thể giải quyết và cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết tình trạng lạm phát.

Với phần còn lại của thế giới, kể từ khi nhậm chức,



Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk xuất hiện trước các phóng viên tại một sự kiện diễn ra ở Nhà Trắng, tháng 2/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện chính sách thương mại gây nhiều tranh cãi bằng cách công bố nhiều mức thuế nhằm vào nhiều quốc gia và mặt hàng khác nhau. Sau khi áp thuế bổ sung 10% với mọi loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và cảnh báo chuẩn bị áp thuế với hai nước láng giềng Canada và Mexico, chính trị gia xuất thân từ tỷ phú này đã đưa ra cái mà ông gọi là "đòn đánh lớn". Ông Donald Trump cho biết trong những tuần và tháng tới, chính quyền của ông sẽ đưa ra mức thuế mới phù hợp với mức thuế của các quốc gia khác.

Không khó để nhận rõ mục đích thực sự trong những quyết định chần chừ của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu như với các đối tác, ông muốn họ phải giảm thâm hụt thương mại với Mỹ, thì với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, ông muốn họ rút hầu bao nhiều hơn để đảm bảo an ninh cho chính mình thay vì tiếp tục chất gánh nặng lên nước Mỹ.

Cũng với lý do tốn kém và không hiệu quả, ông đã rút Mỹ khỏi một số tổ chức quốc tế, bất chấp những lời cảnh báo rằng những quyết định này sẽ khiến tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ bị suy giảm.

Cái cách mà ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai trong sự nghiệp chính trị của mình đã tạo cơ hội để giới báo chí trong và ngoài nước Mỹ cho "ra lò" hàng loạt bản tin gây choáng váng, chẳng hạn như khi ông đề xuất Mỹ tiếp quản và tái thiết dải Gaza, bày tỏ ý định giành quyền kiểm soát đảo Greenland từ Đan Mạch - một đồng minh của Mỹ trong NATO, hay nêu khả năng Mỹ lấy lại kênh đào Panama và gợi ý rằng Canada nên trở thành bang thứ 51 của Mỹ... Gần đây, ông Donald Trump tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ký sắc lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ, khiến Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phản ứng gay gắt.

Thế nhưng, điều mà thế giới quan tâm nhất lúc này là liệu ông Donald Trump có thể hoàn

thành cam kết đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống: Giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bước ngoặt dường như đã xuất hiện khi mới đây, Tổng thống Donald Trump có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về việc đưa hai bên vào bàn đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn phức tạp. Bởi, Nhà Trắng đang đối mặt với tình thế khó xử khi Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn Mỹ và các quốc gia khác cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine; đồng thời khẳng định rằng ông và ông Donald Trump cần thống nhất được các điều khoản của bất cứ thỏa thuận hòa bình nào.

Bất chấp những quyết định gây chấn động thế giới nói trên, kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do The Economist/YouGo thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ mà người dân Mỹ dành cho ông Donald Trump hiện lên tới 50%, cao hơn so với cùng thời điểm trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.

Nhìn chung, Chicago Tribune cho rằng từ khi bắt đầu trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã hành động với tốc độ chóng mặt để sắp xếp lại các chuẩn mực xã hội, chính trị và nền kinh tế Mỹ, đồng thời tái định hình vai trò của nước Mỹ trên thế giới.

Một tháng đã trôi qua song những "cơn địa chấn" khởi nguồn từ Nhà Trắng chưa có dấu hiệu dừng lại. Người ta vẫn đang hồi hộp dõi theo mọi biến động với nước Mỹ và cả thế giới trong những ngày cầm quyền sắp tới của ông Donald Trump.

(Theo QĐND điện tử)